

## ที่มาและความสำคัญของปัญหา

บทบาทหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของสื่อมวลชน ไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์ คือ การเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ไปยังผู้รับสาร และด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร โทรคมนาคม ยังผลให้สื่อมวลชนทุกแขนงล้วนแข่งขันกันนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนจัดกิจกรรมในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตื่นตัวแก่ประชาชน และสร้างพื้นฐานในการทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในสังคม ซึ่งในบางครั้งเนื้อหาที่นำเสนออาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อ ทศนคติ หรือนำมาซึ่งการก่อตัวของประชามติของผู้รับสาร

ด้วยเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ ตลอดจนเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน ยังผลให้ผู้รับสารทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว พร้อมกันนี้ยังมีโอกาสเลือกเปิดรับสื่อได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น จนมีคำกล่าวที่ว่า “โลกปัจจุบัน คือ โลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน” ผลที่ติดตามมาจากการสื่อสารไร้พรมแดนมีหลากหลายอย่าง นอกจากประโยชน์ที่ทำให้ผู้รับสารเป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ ยังอาจจะก่อให้เกิดกระแส ความเชื่อ ค่านิยม ทศนคติ ฯลฯ ตัวอย่างที่พบเห็นได้ง่ายในสังคมไทย คือ ค่านิยมการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย หรือสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ การตามกระแสแฟชั่นของดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลก การชื่นชมภาพยนตร์ฮอลลีวูด การจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลฮัลโลวีนและวาเลนไทน์ เป็นต้น จนอาจกล่าวได้ว่าอิทธิพลจากโลกตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยหลายประการ

ในห้วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กระแสข่าวที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนง คือ การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ปี ค.ศ. 2000 และสหัสวรรษใหม่ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตก เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองพุทธและเป็นประเทศเกษตรกรรม ขณะที่ความเชื่อด้านการเฉลิมฉลองสหัสวรรษใหม่เป็นความเชื่อของชาวคริสต์ในโลกตะวันตก ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรม แต่ในขณะที่เดียวกันการเข้าสู่ปี ค.ศ.2000 ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไป กล่าวคือผลกระทบจากปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ.2000 หรือที่รู้จักกันดีในชื่อว่า “Y2K” ด้วยเหตุนี้เอง สื่อมวลชนหลายแขนงจึงนำเสนอประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหา Y2K ความเชื่อเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองสหัสวรรษใหม่อย่างกว้างขวาง

กระแสข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาคมโลกในระยะนี้ คือ ความตื่นตระหนกกับปัญหา Y2K หรือที่เรียกกันว่า “ปัญหาปี 2000” หรือ “ปัญหาพันปี” ประมาณการว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกได้ใช้เงินไปมากกว่าล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อการแก้ไขปัญหานี้ มีการคาดว่าประมาณร้อยละ 50 ของบริษัททั่วโลกจะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ทันเวลา และอาจต้องหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อโลกเข้าสู่ปี 2000 ปัญหา Y2K หรือปัญหาตัวเลข 2 ตัวที่ใช้แทนปีเช่น 97 แทน 1997 และเมื่อโลกเข้าสู่ปี 2000 คอมพิวเตอร์เปรียบเทียบแล้ว ไม่สามารถรู้ตัวเลข 00 ลงท้ายหมายถึงปี 1900 หรือ 2000 ทำให้การทำงานของทุกอย่างที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ลิฟต์อาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้า ข้อมูลการประกันภัยหรือระบบหุ้น ผิดพลาดหรือหยุดทำงานลง น้ำประปาไม่ไหล การจราจรเป็นอัมพาต เลยไปจนถึงเรื่องเศรษฐกิจจะถูกกระทบหนัก การนำเสนอเนื้อหาเหล่านี้ ยังผลให้ผู้รับสารเกิดความตื่นกลัว เกรงว่าปัญหาเหล่านี้จะกระทบต่อตนเอง

น.ต. ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ร.น. (2541) กล่าวถึงปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ.2000 หรือที่เรียกว่า Y2K ว่า เป็นปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อการทำงานในระบบธุรกิจ การผลิต การรักษาความปลอดภัย และระบบอื่นๆ ที่มีคอมพิวเตอร์ หรือวงจรที่มีเครื่องควบคุมที่เกี่ยวข้องกับวัน เวลา ระบบเหล่านี้ จะมีผลกระทบไม่มากนักน้อย และผลกระทบของการกระทบนั้น ยังน่าเป็นห่วงว่าจะมีผลมากหรือน้อย ระบบอะไรจะเกิดปัญหา หรือไม่เกิด เนื่องจากปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นจะมีผลตั้งแต่สูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักในวงการธุรกิจ ลงไปถึงการสร้างควมรำคาญจากรายงานที่ผิดพลาด ทั้งนี้เนื่องจากข้อบกพร่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ บั๊ก ที่จะมีอาการที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาดอันเนื่องมาจากปี ค.ศ. 2000 ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ระบบทำงานเป็นปกติดี ปัญหานี้มีหลายชื่อ เช่น Millennium Bug, Y2000 Problem แต่นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า Y2K

ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท ทุกคนต้องรู้จักและเข้าใจว่า Y2K คืออะไร และมีผลกระทบอย่างไร ได้บ้าง ตลอดจนการเตรียมการ การแก้ไข และการทดสอบปัญหานี้ควรต้องทำอะไร ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้าไปมีบทบาทในองค์กรต่างๆ ทั้งในด้านบริหารจัดการ การควบคุมการผลิต ลงไปจนถึงเครื่องมือสื่อสาร และเป็นเครื่องใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราเรียกว่า Embedded System

ส่วนในด้านความเชื่อตามหลักศาสนาคริสต์ จะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนได้นำเสนอเนื้อหาด้านการเฉลิมฉลองของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เนื่องจากการครบรอบ 2,000 ปี หลังจากวันประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้า หรือที่เรียกว่า “ปีปีติมหากาพย์” ในการนี้ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (2540) ได้กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ได้ตรัสเตือนใจคริสตชนในสมณสาส์น “สู่อหฺสวรรษที่สาม” (Tertio Millennio Adveniente) ด้วยข้อความว่า

“การฉลองปี 2000 นี้จะต้องยืนยันความเชื่อของคริสตชนในปัจจุบันที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงไขแสงดวงตัวของพระองค์เองในองค์พระคริสตเจ้า พระองค์ผู้ค้ำจุนความหวังของบรรดาคริสตชนเหล่านั้นที่มีต่อชีวิตหน้า ซึ่งเป็นชีวิตนิรันดร พระองค์ผู้ทรงจุดประกายแห่งความรักในบรรดาคริสตชนเหล่านั้น ซึ่งแสดงออกโดยการให้บริการรับใช้เพื่อนพี่น้องทั้งชายและหญิงอย่างแข็งขัน”

โอกาสดังกล่าว ชาวคริสตังทั่วโลกมีความเชื่อว่าหากได้ไปแสวงบุญยังดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น เยรูซาเล็ม ในประเทศอิสราเอล มหาวิหารนักบุญเปโตร ในประเทศอิตาลี เป็นต้น ก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตน ทั้งนี้ปีปีติมหากาพย์จะเริ่มขึ้น ณ ค่ำคืนที่เป็นรอยต่อของวันที่ 24 เข้าสู่วันที่ 25 ธันวาคม 1999 หรือเวลา 24.00 น. โดยจะมีพิธีเปิดที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ และที่ศาสนจักรท้องถิ่น

นิตยสารสปี 2000 ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2542 นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินสมโภชปีปีติมหากาพย์ ค.ศ. 2000 ของกรุงวาติกัน มีข้อมูลโดยสรุปว่า ปีศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มอย่างเป็นทางการระหว่างวันของวันที่ 25 ธันวาคม 1999 โดยจะมีพิธีเปิดที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ และที่พระศาสนจักรท้องถิ่น

ทั้งนี้ปีศักดิ์สิทธิ์จะปิดวันที่ 5 มกราคม 2001 ที่พระมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และที่พระศาสนจักรท้องถิ่นในวันที่ 6 มกราคม 2001

ในด้านสหสวรรษกับสังคมทั่วไป วีรวัดน์ กนกนุเคราะห์ (2543) กล่าวว่า การก้าวเข้าสู่วันที่ 1 มกราคม 2000 จะมีความหมายต่อความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แบบก้าวกระโดด (Jumping Adaptation) มนุษย์ทุกคนตระหนักดีว่าปี 2000 จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชีวิตเข้าสู่วงจรแห่งการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ สังคมจะพลิกโฉมหน้าและบทบาทใหม่ อย่างที่ไม่มีผู้ใดสามารถคาดเดาได้อย่างถูกต้องแม่นยำว่าสังคมใหม่จะดีหรือเลวกว่าเดิมเพียงใด

มนุษย์ทุกซีกโลกจะให้ความสำคัญต่อวินาทีสุดท้ายของวันที่ 31 ธันวาคม 1999 เพราะการนับถอยหลังครั้งนี้ (Final Count Down) อาจเป็นการพลิกผันชะตาชีวิตของคนจำนวนหลายล้านบนโลก

มนุษย์ในยุคสหสวรรษจะให้ความสนใจจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงของหัวข้อหลักๆ เพียงไม่กี่เรื่อง อาทิ การแพทย์แผนอนาคต การมีชีวิตยืนยาว ถ้าสามารถเป็นอมตะได้ด้วยยิ่งดี ลัทธิการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีใหม่กับภูมิปัญญาระดับชาวบ้าน (Technotribalism) การแสวงหาความเป็นอยู่แบบง่าย ๆ แต่มีชีวิตที่สุขสบายกว่าก่อน การปฏิวัติที่อยู่อาศัย ลดความเชื่อมงายที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ การให้ความ

สำคัญต่อครอบครัว การก้าวล้ำสู่อดีตกาล ฯลฯ เหล่านี้ คือ ความสนใจหลักๆ ที่มนุษย์ยุคสหสวรรษจะ โหยหา

การดำรงชีพโดยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงจะมีความสำคัญมากขึ้น รัฐหรือประเทศใดที่มี การจัดการแบบนี้ได้ดี รัฐนั้นก็อยู่รอดอย่างดี เกือบทุกรัฐมีความพยายามชักพาให้รัฐพัฒนาลงเข้าสู่ยุค ที่เงินไม่มีความสำคัญ เงินจะไม่ไ้พระเจ้าอีกต่อไป แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

การเปลี่ยนแปลงของสังคมใหม่จะมุ่งเน้นเฉพาะทางเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ดีอีกต่อไป มนุษยชาติ เริ่มตระหนักมากขึ้นว่าทุกระบบและบุคคลใดมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทาง อ้อม ระบบเศรษฐกิจก็ย่อมมีความสัมพันธ์ต่อระบบอื่นๆ เช่นกัน

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกเริ่มเย็นลง สังคมโลกเริ่มใช้วิธีปกครองระหว่างรัฐด้วยสันติวิธีมากขึ้น อาศัยระเบียบในการปกครองมากกว่าจะใช้กำลังบังคับแบบเดิมที่อาศัยแนวคิดล้าอาณานิคมเป็นหลัก พร้อมกันนี้ประเทศมหาอำนาจเริ่มวางแผนการและแนวคิดที่จะสร้าง “ระบบตลาดโลก” ขึ้นมา โดยมีการ ควบคุมระบบเศรษฐกิจโลกผ่าน 3 สถาบันสำคัญ คือ

1. ธนาคารโลก ทำหน้าที่หลักคือ กระตุ้นให้ความช่วยเหลือทั้งเงินกู้และวิชาการ เพื่อปรับระบบ เศรษฐกิจของโลกที่ 3 ให้สอดคล้องกับกระแสอุตสาหกรรม
2. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ทำหน้าที่ปรับระบบเงินตรา การเงินการคลัง ให้สอดคล้องกับ ระบบเศรษฐกิจโลก
3. แกตต์ ช่วยปรับระบบการค้าบนโลกให้เป็นระบบที่มีเสรีมากขึ้น คือ เปิดประเทศให้มีการหมุน เวียนของสินค้าและเงินตรา รวมทั้งเงินทุนให้มีการถ่ายเทเข้า-ออก อย่างเสรี

ผลของการดำเนินการของ 3 องค์กร ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกมีสภาพปั่นป่วน ประเทศกลุ่ม โลกที่ 3 ล้วนได้รับผลกระทบจากความตกต่ำของระบบเศรษฐกิจ นั้นแปลว่าการพัฒนาสังคมโลกโดยใช้ เศรษฐกิจนำไม่ใช่สิ่งที่ได้ผล อาจเป็นวิธีการที่เห็นผลเร็วที่สุดในระยะแรก คือ สามารถฟื้นฟูสภาพคล่องให้มี การถ่ายเทของเงินตรา หรือกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการลงทุนมากขึ้น แต่สำหรับระยะยาวแล้ว การพัฒนาสังคมโลกต้องตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพลโลกทุกส่วนของโลก ต้องพัฒนาไปด้วยกัน ไม่มีการแบ่งผิวพรรณ เชื้อชาติ ศาสนา ทุกคนต้องยึดหลักที่ว่า มนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ตั้งอยู่บนกองทุกข์เดียวกัน ไม่ใช่ทุกคนรักกันดุจดั่งพี่น้องร่วมอุทร เพราะความสัมพันธ์อันพี่น้องยังมีการ ทะเลาะเบาะแว้งด้วยกันทั้งสิ้น นั่นจะทำให้มนุษย์เกิดความรักในกันและกัน อานุภาพแห่งความรักก็จะแพร่

กระจายออกไปเรื่อยๆ สังคมใหม่ที่เราทุกคนต้องการจะเกิดขึ้นจริงบนพื้นฐานแห่งชีวิตที่สงบสุข สันติภาพ รักใคร่เกื้อกูล ปรองดองเป็นหนึ่งเดียว นั่นหมายถึงว่า มนุษย์ส่วนใหญ่จะเริ่มมีการทบทวนบทบาทของ “ความเป็นมนุษย์” (Humanness) มากขึ้น คำนี้ถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มากขึ้น หมดยุค อุตสาหกรรม (Industrialized Age) โดยสิ้นเชิง สังคมใหม่จะเป็นสังคมแบบที่เรียกว่า Global Humanity มากกว่าแต่ก่อน

ส่วนการนำเสนอเนื้อหาด้านการอาบแสงอาทิตย์ประเดิมสหัสวรรษใหม่ ก็ได้รับความสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน สื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับนำเสนอผลการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ที่ออกมาว่า เมืองกิสเบอร์นส์ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองในเกาะที่อยู่ลึกไปล่างสุดทางขั้วโลกใต้ จะได้เห็นแสงแรกของดวงอาทิตย์ ในวันที่ 1 มกราคม ก่อนประเทศอื่นๆ จากเหตุผล ระหว่างนั้นโลกโคจรโดยหันขั้วโลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์ ดูประหนึ่งดวงอาทิตย์อยู่ใต้ถุนโลก เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นจึงขึ้นทางดินแดนขั้วโลกใต้ก่อน ผู้คนดินแดนแถบนั้น จึงเห็นพระอาทิตย์ก่อนประเทศใดๆ ในโลก นับเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก ผู้คนในหลายชาติจึงประเดิมอาบแสงแรกปี 2000 ในจุดที่เชื่อว่าจะได้รับแสงอาทิตย์แรก ด้วยความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุข

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า เนื้อหาเกี่ยวกับสหัสวรรษใหม่ ที่นำเสนอในนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ 2 ฉบับ คือ นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม 2542 ว่ามีลักษณะเนื้อหาอย่างไร นำเสนอในประเด็นใด มีแนวทางในการนำเสนออย่างไร ทั้งนี้ งานวิจัยเรื่อง “การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสหัสวรรษใหม่ในนิตยสารข่าวรายสัปดาห์” จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเกี่ยวกับปัญหา Y2K กระแสความตื่นตัวเกี่ยวกับสหัสวรรษใหม่ และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการนำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

### ปัญหำนำการวิจัย

1. รูปแบบเนื้อหาเกี่ยวกับสหัสวรรษใหม่ ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ เป็นอย่างไร และมีปริมาณมากน้อยเพียงใด
2. แนวทางในการนำเสนอเนื้อหาและประเด็นของเนื้อหาเกี่ยวกับสหัสวรรษใหม่ ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ เป็นอย่างไร
3. นโยบาย ความคิดเห็นในการนำเสนอและประเด็นของเนื้อหาเกี่ยวกับสหัสวรรษใหม่ ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

## วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความถี่ และรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสหสวรรษาใหม่ ของนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการนำเสนอและประเด็นของเนื้อหาเกี่ยวกับสหสวรรษาใหม่ ของนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบนโยบาย ความคิดเห็นในการนำเสนอและประเด็นของเนื้อหาเกี่ยวกับสหสวรรษาใหม่ ของนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์

## ข้อสันนิษฐาน

1. นิตยสารทั้ง 2 ฉบับมีแนวทางในการนำเสนอ และประเด็นของเนื้อหาเกี่ยวกับสหสวรรษาใหม่ ไม่แตกต่างกัน
2. นโยบายของนิตยสารทั้ง 2 ฉบับ มีส่วนในการกำหนดแนวทางในการนำเสนอและประเด็นของเนื้อหาเกี่ยวกับสหสวรรษาใหม่

## ข้อตกลงเบื้องต้น

งานวิจัย เรื่อง “การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสหสวรรษาใหม่ในนิตยสารข่าวรายสัปดาห์” เลือกศึกษา นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ 2 ฉบับ คือ นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ 51 ฉบับ และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ 51 ฉบับ (ฉบับเดือนมกราคม ถึงธันวาคม 2542) รวมทั้งสิ้น 102 ฉบับ โดยวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสหสวรรษาใหม่ ที่นำเสนอในนิตยสารทั้ง 2 ฉบับ

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงรูปแบบ และแนวทางในการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสหสวรรษาใหม่ ของนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์
2. แสดงแนวโน้มและประเด็นในการนำเสนอเนื้อหา ตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีว่ามีประเด็นในการนำเสนอแตกต่างกันอย่างไร
3. ทำให้ทราบถึงผลกระทบของกระแสความตื่นตัวเกี่ยวกับสหสวรรษาใหม่ หรือปัญหา Y2K ที่มีต่อผู้คนในสังคมไทย